

Nha Trang, ngày 04 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông khối 12 năm 2023

Căn cứ Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường;

Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2137/SGDĐT-VP, ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023;

Trường THPT Nguyễn Thiên Thuật xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm giúp học sinh khối 12 có thêm thời gian ôn tập củng cố, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm đáp ứng yêu cầu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2023.

Tổ chức ôn tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, giúp học sinh chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; qua đó rà soát, điều chỉnh nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học để góp phần giữ vững chất lượng tốt nghiệp THPT năm 2023 và nâng cao chất lượng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2023.

II. YÊU CẦU

Căn cứ vào phương án và cấu trúc đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, từ đó xây dựng nội dung và phương pháp ôn tập phù hợp ở từng bộ môn. Tăng cường sự chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn thi của các tổ chuyên môn, giáo viên, học sinh trong nhà trường; làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh để cùng với nhà trường đồng viên, nhắc nhở và quản lý quá trình ôn tập của học sinh đạt hiệu quả cao nhất.

Đảm bảo việc tổ chức dạy học, ôn tập đúng theo thời gian theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; sau khi đã kết thúc năm học 2022-2023 việc tổ chức ôn tập rèn luyện kiến thức cho học sinh trên cơ sở nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh và tình hình thực tế của nhà trường.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY ÔN THI TN THPT NĂM 2023

1. Giai đoạn 1:

- Từ ngày 08/5/2022 đến 27/5/2022 (theo khung thời gian quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 16/8/2022);

Tiếp tục thực hiện đúng hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và hoàn thành theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh cả năm học theo đúng quy định; cập nhật số điểm điện tử, học bạ điện tử trên SMAS đúng thời gian qui định theo kế hoạch số 02/KHCM - NTT đảm bảo tính công khai, minh bạch, trung thực và khách quan.

*Số tiết giảng dạy:

Môn	SHCN	Toán	Văn	Anh	Lý	Hóa	Sinh	Sử	Địa	GDCD
Số tiết/tuần	2	6	5	5	3	3	3	3	3	3

2. Giai đoạn 2:

- Từ ngày 29/5/2023 đến 24/6/2023 (ngoài khung thời gian năm học 2022-2023 quy định của UBND tỉnh); nhà trường tổ chức ôn tập theo kế hoạch như sau:

Môn	SHCN	Toán	Văn	Anh	Lý	Hóa	Sinh	Sử	Địa	GDCD
Số tiết/tuần	1	5	5	5	3	3	3	3	3	3

*Tổng 25 tiết/tuần/lớp x 4 tuần = 100 tiết

*Thời gian: Các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

*Kinh phí ôn tập: Nguồn đóng từ CMHS. 12.500 đồng/hs/tiết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch tổ chức học, ôn tập trực tiếp cho học sinh lớp 12, triển khai đến tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy ôn tập cho học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để trao đổi, góp ý thống nhất ban hành kế hoạch.

Tổ chức họp với toàn thể CMHS khối 12 để triển khai, thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện nhằm góp phần nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chỉ đạo và quản lý công tác giảng dạy, ôn tập nghiêm túc, nề nếp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ôn tập của giáo viên và học sinh thông qua sổ đầu bài, báo cáo của tổ trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm. Phân công, giao trách nhiệm để giáo viên giảng dạy các lớp đạt hiệu quả cao.

2. Tổ trưởng chuyên môn

Cùng với tổ bộ môn xây dựng kế hoạch giáo dục, ôn tập phù hợp, thống nhất nội dung ôn tập trong tổ chuyên môn, trình Hiệu trưởng trước ngày 20/5/2023; có kế hoạch kiểm tra, kịp thời báo cáo Hiệu trưởng những vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện.

*Lưu ý:

Yêu cầu giáo viên tổ chuyên môn hướng dẫn cho học sinh phân tích, giải Bộ đề thi tham khảo của Bộ GDĐT công bố vào ngày 01 tháng 3 năm 2023 để học sinh làm quen với

định dạng đề thi và có định hướng trong dạy học, ôn tập chuẩn bị tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt chất lượng và hiệu quả cao.

3. Giáo viên bộ môn

GVBM chủ động phân nhóm học sinh theo trình độ để ôn tập cho phù hợp với đối tượng. Đối với những học sinh có học lực yếu, kém cần tăng cường việc ôn tập những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình; quan tâm giúp học sinh ôn tập ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Vận động học sinh khá, giỏi giúp đỡ những học sinh có học lực yếu, kém nhằm giúp các học sinh này nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản đảm bảo yêu cầu của chương trình.

Thực hiện lên lớp theo đúng thời khóa biểu; thực hiện kế hoạch giảng dạy ôn tập đã được thông nhất trong tổ bộ môn.

Điểm danh học sinh từng buổi vào danh sách ở sổ ghi đầu bài và qua nhóm zalo để GVCN và văn phòng kịp thời nắm bắt tình hình học tập của học sinh.

Giảng dạy nghiêm túc có trách nhiệm cao cho đến tiết cuối cùng của đợt ôn tập.

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp

Triển khai kế hoạch của nhà trường; thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, kết quả học tập, lịch học và số học sinh vắng học đến CMHS.

GVCN có trách nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn để nắm tình hình học tập của lớp đồng thời chân chính, giáo dục các em kịp thời; liên hệ chặt chẽ với CMHS đối với các trường hợp học sinh thực hiện không tốt nề nếp, nội quy ôn tập, phối hợp thống nhất biện pháp khắc phục kịp thời.

5. Tổ hành chính và các lực lượng liên quan.

Quản lý tốt nề nếp chuyên cần, học tập của học sinh trong suốt quá trình ôn tập. phối hợp cùng GVBM cung cấp danh sách học sinh vắng học hàng ngày, hàng tuần cho GVCN nắm để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh.

Chuẩn bị băng rôn tuyên truyền: "Học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật quyết tâm ôn tập và thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tỷ lệ 100%".

Tổ trưởng Tổ hành chính phân công nhiệm vụ đảm bảo tốt cơ sở vật chất, thiết bị, môi trường...vv, để phục vụ tốt công tác giảng dạy, ôn tập và phòng chống dịch bệnh cho toàn trường, để phòng dịch bệnh bùng phát.

Trên đây là kế hoạch tổ chức học, ôn tập trực tiếp tại trường cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của trường THPT Nguyễn Thiện Thuật. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; các tổ chức, đoàn thể và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- CBGV-NV (để thực hiện);
- Website trường;
- Lưu: VT.